

การลงทุนคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

คุณอรุณพร พรหมแก้วงาม CFP®
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

เราคงเคยได้ยินคำเปรียบเปรยว่า ครูเปรียบเสมือนเรือจ้าง ที่คอยแจวเรือส่งลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าไปให้ถึงฝั่ง ลูกศิษย์หลายรายประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งด้านการเรียน การงาน รวมถึง การเงิน แต่ทำไมเรามากจะได้ยินหรือรับทราบข้อมูลว่าครูส่วนใหญ่มักมีภาระหนี้สินค่อนข้างมาก

ปัญหาหนึ่งของผู้ประกอบการวิชาชีพครู ส่วนใหญ่หากไม่ได้สอนพิเศษ ระดับรายได้เงินเดือนถือว่าไม่สูงนัก มีน้อยรายที่จะมีอิสรภาพทางการเงิน แต่หากครูท่านใดได้รับสอนพิเศษ หรือบางท่านอาจจัดตั้งเป็นสถาบันกวดวิชา ครูกลุ่มนี้จะมีรายได้ดีมาก และบางรายมีฐานะเข้าขั้นมหาเศรษฐี แต่ความแตกต่างทางฐานะการเงินไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ว่าใครมีความสามารถด้านการลงทุนในหุ้นมากกว่ากัน ในช่วงแรกอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของเม็ดเงินที่นำมาลงทุน แต่หากแนวคิดและหลักการลงทุนไม่ชัดเจนแล้ว คนที่มีเงินมากก็อาจจะเสียเงินน้อยได้ ดังนั้นทัศนคติและแนวคิดการลงทุนจึงเป็นเรื่องสำคัญและต้องมีการศึกษาตลอดเวลาให้ทันสมัยและปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ เรียกว่าต้องเรียนรู้กันทั้งชีวิต

ลักษณะนิสัยโดยส่วนใหญ่ของครู จะมีแนวคิดแบบอนุรักษนิยม รักความถูกต้อง ชอบสอน และศึกษาดำรงเพิ่มเติม ดังนั้น ในความเห็นส่วนตัวคิดว่าแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่าน่าจะเหมาะกับครู แต่จริงๆ แล้วแนวทางนี้เหมาะกับทุกคนและทุกสาขาอาชีพที่สนใจแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่า ซึ่งเราสามารถศึกษาและเรียนรู้จากเจ้าสำนักการลงทุนแบบเน้นคุณค่าที่เด่นๆ และเป็นตำนานของการลงทุน อาทิเช่น เบนจามิน เกรแฮม วอเรน บัฟเฟตต์ จอห์น เทมเพิลตัน ปีเตอร์ ลินช์ ชาร์ลี มังเกอร์ เป็นต้น สำหรับตัวอย่างนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าของไทย เช่น ดร.นิเวศน์ เหมวชิรากร คุณนิติ โอสธานุเคราะห์ คุณอนุรักษ์ บุญแสง เป็นต้น

หลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่า แต่ละท่าน แต่ละ guru มีแนวคิดที่แตกต่างหลากหลาย แต่ก็พอสรุปได้เป็นแนวคิดหลักๆ ได้ดังนี้

1. **เข้าใจธุรกิจและลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจ** การที่เราเลือกลงทุนในธุรกิจใดเราควรศึกษาและเข้าใจในบริษัทที่เราลงทุน ซึ่งหลักการง่ายๆ คือลองสังเกตดูสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ที่เราเคยใช้สินค้าหรือเคยเข้าไปรับบริการ เพราะบริษัทเหล่านี้จะเป็นบริษัทที่เราคุ้นเคย และเข้าใจได้ไม่ยาก หากบริษัทเหล่านี้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เราก็สามารถเข้าไปลงทุนได้ ตัวอย่างเช่น ร้านสะดวกซื้อ 7-11 (CPALL) บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (BIGC) ชาเขียวโออิชิ (Oishi) ร้านอาหารเอสแอนด์พี (S&P) เอ็ม เค เรสเตอรองค์ กรุ๊ป (M) เป็นต้น การลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจในเวลาที่เหมาะสม และในต้นทุนที่มีส่วนต่างความปลอดภัยจะทำให้การลงทุนของเราเป็นไปตามเป้าหมายได้

2. **ซื้อเมื่อมีส่วนต่างความปลอดภัย** หลักการง่ายๆ คือซื้อในราคาถูกและขายเมื่อราคาสูงขึ้น แต่การที่จะเข้าไปซื้อในราคาต่ำมันยากครับเพราะแต่ละคนก็มีมาตรฐานแตกต่างกัน ในการลงทุน หากเรามีการประเมินราคาหุ้นด้วยวิธีต่างๆ ในเชิงปริมาณ เช่น คัดลดกระแสเงินสด Price Earnings Ratio Relative, Price Per Book Value เป็นต้น ตลอดจนถึงประเมินโดยวิธีเชิงคุณภาพแล้ว เมื่อเรา

ประเมินราคาหุ้นออกมาจนได้ราคาหนึ่งแล้ว หากสถานะตลาดผันผวน จนกระทั่งราคาหุ้นตกลงมา มากกว่าราคาที่เรประเมินไว้ ในสถานะเช่นนั้นถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะทยอยซื้อหุ้นเก็บไว้ เวลาที่ดีที่สุดที่ควรซื้อหุ้นคือเวลาที่คนส่วนใหญ่เทขายหุ้นออกมาอย่างไม่มีเหตุผล เวลานั้นเราจะได้หุ้นที่เราต้องการลงทุนในราคาที่ต่ำกว่าพื้นฐานของบริษัท หลักการนี้พูดเหมือนง่าย แต่เวลาปฏิบัติค่อนข้างยาก เลยทีเดียว

3. **อย่าตื่นตระหนกตามตลาด** ตลาดหลักทรัพย์เป็นแหล่งรวมของการทดสอบอารมณ์ของ นักลงทุน เวลาตลาดขึ้น (Bull Market) นักลงทุนส่วนใหญ่จะเร่ร่ำ ดีใจ และทยอยลงทุนเพิ่มขึ้น บาง รายถึงขั้นลงทุนโดยใช้เงินกู้ (Margin) ในทางตรงข้ามเมื่อเวลาตลาดขาลง (Bear Market) นักลงทุนส่วนใหญ่จะหดหู ตกใจ เทขายโดยไม่มีเหตุผล หากเราสามารถควบคุมอารมณ์ และพิจารณาเหตุและปัจจัยที่ เกิดขึ้นให้รอบคอบ จะทำให้การลงทุนของเราปลอดภัยและมีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้น จึงอยากฝากวา ะของ วอเรน บัฟเฟตต์ ที่กล่าวไว้ว่า “จงโลภเมื่อคนอื่นกลัว จงกลัวเมื่อคนอื่นโลภ”

4. **เรียนรู้จากความผิดพลาด** หากมีใครสักคนมาบอกคุณว่าลงทุนในหุ้นที่ไร กำไรตลอด ก็ ขอให้คุณรับฟังไว้เฉยๆ เพราะในความเป็นจริงมนุษย์เราทุกคนมีข้อผิดพลาดไม่มีใครสมบูรณ์แบบ การ ลงทุนหากจะมีขาดทุนหรือเข้าใจผิดในการเลือกหุ้น ถือเป็นประสบการณ์อันมีค่า เมื่อเราเคยผิดพลาดไป แล้วก็ไม่ควรผิดพลาดซ้ำสอง ควรจดบันทึกไว้เป็นบทเรียน เพื่อให้การลงทุนของเรามีหลักการและมี ข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด

5. **บริหารโดยทีมงานที่มีความสามารถและจริยธรรม** องค์กรที่ขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่ มีความสามารถและมีจริยธรรม จะนำพาให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ ทำให้เราใน ฐานะผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์จากผลตอบแทนในรูปเงินปันผล และส่วนต่างราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นตามผล ประกอบการของบริษัท องค์กรใดที่มีทีมบริหารไม่น่าไว้ใจสิ่งที่เราจะได้รับคือความว่างเปล่าทางการ ลงทุน

6. **ต้องหมั่นศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต** การเตรียมความพร้อมที่ดีในการลงทุนคือการ หมั่นศึกษาและหาข้อมูลในบริษัทที่เราลงทุน รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ รอบตัวเพื่อให้การตัดสินใจในการ ลงทุนมีความผิดพลาดน้อยที่สุด การศึกษาหาความรู้มีทั้งจากตำรา หรือสอบถามจากผู้รู้ หรือผู้มี ประสบการณ์ รวมถึงงานสัมมนาต่างๆ ที่เราสนใจเพื่อให้เรามีความทันสมัยและสามารถปรับตัวรับมือกับ สภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

ทั้งนี้ หลักการลงทุนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ไม่ได้เป็นคำตอบที่เป็นสูตรสำเร็จสำหรับทุกคน จะต้องมี การทดลอง ปฏิบัติ และเผชิญประสบการณ์จริง อะไรที่ดีก็ควรทำ อะไรที่ไม่ดีก็ควรหลีกเลี่ยง นำ ประสบการณ์ที่ดีหรือผิดพลาดเก็บไว้เป็นบทเรียน จนกระทั่งได้ข้อสรุปเพื่อกำหนดเป็นแนวทางที่ เหมาะสมในการลงทุนของแต่ละท่านเอง